

ภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามันโฉมใหม่ 4.0



สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) จัดงานใหญ่เปิดแคมเปญ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดี่ยวเอสเอ็มอี 4.0” เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ หวังผลักดันผู้ประกอบการในท้องถิ่น และกระตุ้นการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา DEPA ได้ดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ Thailand 4.0 และ Digital Economy โดยจัดทำโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งร่วมกับสถาบันการเงินประกอบด้วย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ในการส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารกิจการและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ ให้มีความแข็งแกร่งและใช้ในการพัฒนานวัตกรรมหรือบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

โดยมี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตอันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ทั้งด้านของทะเลและวัฒนธรรมที่มีมาอย่างช้านาน ก่อเกิดเอกลักษณ์อันไม่มีที่ใดเหมือน ทั้งนี้หน่วยงานยินดีให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเพิ่มเติมที่ Call Center 1357

นอกจากนี้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์จากภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และ ส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล” จากตัวแทนจาก 5 สถาบัน ประกอบด้วย 1.พาณิชย์จังหวัด (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 2.สรรพากรจังหวัด 3.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 4.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม และ5.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ซึ่งมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้าร่วมงาน

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณพิมพ์พร ชัยวีระพัฒนา (จี๊ด) ฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 08 9109 8885 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pimporn.ch@sipa.or.th

คุณวรรษภูมิชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 0 2141 7158 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccd@sipa.or.th